

<p><u>3. Thuật diễn biến của trận Chi Lăng</u></p> <p>- GV cho HS đọc SGK và kết hợp với lược đồ .</p> <p>- Cho HS thảo luận theo nhóm 4 các câu hỏi .</p> <p>+ Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng , kị binh ta đã hành động như thế nào ?</p> <p>+ Kị binh của nhà Minh đã phản ứng thế nào trước hành động của quân ta ?</p> <p>+ Kị binh của nhà Minh thua trận như thế nào ?</p> <p>+ Bộ binh của nhà Minh bị thua trận như thế nào ?</p> <p>+ Trong trận Chi Lăng, nghĩa quân Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh như thế nào ?</p> <p>+ Sau trận Chi Lăng, thái độ của quân Minh ra sao ?</p> <p>- Cho HS thuật lại diễn biến trận Chi Lăng</p> <p><u>4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng</u></p> <p>+ Theo em, vì sao quân ta giành được thắng lợi ở ải Chi Lăng?</p> <p>+ Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?</p> <p>-> Trận Chi Lăng chiến thắng vẻ vang, mở đường cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh bị tan vỡ. Quân Minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê.</p> <p><u>C. Củng cố , dặn dò :</u></p> <p>- GV giới thiệu cho HS về nhân vật Lê Lợi.</p>	<p>- HS thảo luận theo nhóm 4 các câu hỏi .</p> <p>- Đại diện các nhóm trình bày kết quả .</p> <p>- Các nhóm khác bổ sung .</p> <p>- HS thuật lại diễn biến của trận đánh</p> <p>- HS trả lời.</p>
---	--

TUẦN 21

LỊCH SỬ

Bài : NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC

I. MỤC TIÊU:

- Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê, tổ chức nhà nước và việc quản lý đất nước của nhà Hậu Lê.

- Nhận thức b-ớc đầu về vai trò của pháp luật
- Tự hào về triều đại nhà Lê trong lịch sử .

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Sơ đồ tổ chức nhà nước thời Hậu Lê .
- Phiếu học tập của HS .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
<p><u>A.Bài cũ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hãy thuật lại diễn biến của trận Chi Lăng . - GV đánh giá. <p><u>B.Bài mới:</u></p> <p><i>* Giới thiệu bài:</i></p> <p>GV nêu mục tiêu tiết học và dẫn dắt vấn đề vào nội dung bài học .</p> <p><u>1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê.</u></p> <p><u>Một số nét khái quát về nhà Hậu Lê.</u></p> <p>GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dựa vào kiến thức đã học kết hợp với SGK , hãy nêu hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê và một số nét khái quát về nhà Hậu Lê ? - GV chốt ý . <p>+ Về hoàn cảnh ra đời :</p> <p>Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi , đổi tên nước là Đại Việt , chọn Thăng Long làm kinh đô .</p> <p>+ Về một số nét khái quát :</p> <p>Nhà Hậu Lê trải qua các đời vua, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông . Việc tổ chức và quản lý đất n-ớc ngày càng củng cố và đạt đỉnh cao ở thời Lê Thánh Tông .</p> <p><u>2. Tìm hiểu về tổ chức chính quyền thời Hậu Lê và việc quản lý đất n-ớc của nhà Hậu Lê.</u></p> <p>-Cho HS đọc SGK và quan sát sơ đồ các cấp chính quyền trong triều đình.</p> <p>+ Tại sao nói vua Lê có uy quyền tuyệt đối ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - GV chốt ý . <p>+ Mọi quyền lực đều tập trung trong tay vua .</p> <p>+ Vua trực tiếp là tổng chỉ huy quân đội .</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Học sinh trả lời. - HS nhận xét. <ul style="list-style-type: none"> - HS thảo luận theo nhóm 4. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung . <ul style="list-style-type: none"> - HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi . - Đại diện các nhóm trình bày . - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung .

